



هِسْرُكَان

# تعريف الايمان عند أهل السنة والجماعة

นิยามของคำว่า อิหม่าน  
ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ อัลญะมาอะฮ์

เขียนโดย **ดร.อัยซิม บิน มุฮัมมัด ซรฮาน**

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี  
และที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮ์

ภาษาไทย

اللغة التایلندية

# تعريف الايمان عند أهل السنة والجماعة

นิยามของคำว่า อิหม่าน ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

ชัยค์ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี

และที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮฺ

## นิยามของคำว่า อีหฺมาน ในทัศนะของอะฮฺลิสฺซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

เมื่อท่านถามใครบางคนว่า ท่านเป็นมุอฺมินใช่ไหม?

เขาจะกล่าวว่า ใช่ ท่านก็ถามต่อว่า อะไรคือ อีหฺมาน?

เขาก็จะตอบว่าฉันไม่รู้ .

ท่านเป็นชาวซุนนะฮฺหรือไม่ ? เขาจะตอบว่า ใช่

แล้วเมื่อท่านถามเขาต่อว่า อะไรคืออีหฺมาน ในทัศนะของอะฮฺลิสฺซุนนะฮฺ เขาก็จะไม่รู้คำตอบ

ในคํานิยามของ **อัลอีหฺมาน** (ความศรัทธา) ในทัศนะของอะฮฺลิสฺซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ (ให้พระองค์ได้ทรงทำให้เราและท่าน เป็นหนึ่งจากพวกเขา) จำเป็นจะต้อง**ประกอบไปด้วยสิ่งห้าประการ** การกล่าวด้วยวาจา การยึดมั่นด้วยหัวใจ การกระทำด้วยหัวใจ การกระทำด้วยอวัยวะ มันจะเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อฟัง และลดลงด้วยการฝ่าฝืน

( จำเป็นจะต้องประกอบด้วย ๕ ประการ ) คำกล่าว การกระทำ การยึดมั่น มีการเพิ่มขึ้นและมีการลดลง)

การกล่าวด้วยวาจา โดยการกล่าวถ้อยคำที่มีมาในบทบัญญัติ แต่ทว่าไม่มีการยึดมั่นอยู่ในหัวใจ แบบนี้เป็นมุอฺมินหรือไม่? ใครรู้บ้าง ?

แต่ถ้าว่าหัวใจของเขาไม่ได้ยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้น นี่คือนาฟิกผู้กลับกลอก ที่เป็นการกลับกลอกที่ยิ่งใหญ่ทางการยึดมั่น ซึ่งจะอยู่ชั้นต่ำสุดของไฟนรก

คำถามที่ ๒ หากคนคนหนึ่งที่มีการยึดมั่นในหัวใจ โดยยึดมั่นในทุกๆ สิ่งที่ศาสนบัญญัติได้นำมา แต่ทว่าเขาไม่ได้เปล่งคำพูดออกมาผ่านลิ้นของเขา เราจะเรียกผู้นี้ว่าเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่อ่อนแอหรืออยู่ในระหว่าง ๒ สถานะ

แท้จริงผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาคือฟาโรห์นั้น ก็ได้กระทำเช่นนี้อับลิสก็เช่นกัน โดยหลักฐานก็คือดำรัสของอัลลอฮฺ ตาอาลาที่ทรงตรัสว่า

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ﴾ [النمل : ١٤]

**และพวกเขาได้ปฏิเสธมันอย่างอยุติธรรมและเย่อหยิ่ง ทั้ง ๆ ที่จิตใจของพวกเขา  
เชื่อมั่นมั่น**

เขามีการยึดมั่นในหัวใจและสิ่งใดละที่ห้ามเขาจากการพูดคำนั้นออกมาด้วยลิ้นของเขา ทั้งๆ ที่เขาสามารถที่จะพูดออกมาได้แล้วเราพูดว่าดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่อิหม่ามนั้นจะต้องประกอบด้วย คำพูด การกระทำ การยึดมั่นและมีการเพิ่มและมีการลดลง

